



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ 19 - 25 กันยายน 2555

ปลัดพาณิชย์อ้างนายกขอดูเงินจํา 4.05 แสนล้านบาท

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) จะนำผลสรุปปริมาณผลผลิตการรับจําข้าวเปลือกนาปรังรอบพิเศษ ที่จะรับจําจนถึงสิ้นเดือน ก.ย.เพิ่มเติมอีก 3.3 ล้านตัน ภายใต้วงเงิน 4.95 หมื่นล้านบาท ตามมติของกขช.เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติวันที่ 25 ก.ย.

สำหรับ ข้อเสนอผลผลิตข้าวเปลือกในโครงการรับจําข้าวฤดูกาล 2555/56 จะเสนอต่อที่ประชุมกรมพิจารณาวันที่ 2 ต.ค. เนื่องจากต้องรอ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดินทางกลับจากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ที่ประเทศสหรัฐฯเสียก่อน เพราะนายกรัฐมนตรีต้องการพิจารณาโครงการรับจําข้าวเปลือกผลผลิตปี 2555/56 ด้วยตนเอง

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะยังไม่เสนอผลผลิตคาดการณ์ข้าวเปลือกฤดูกาลใหม่ให้ครม.ได้ ใน แต่ก็สามารถเปิดโครงการรับจําข้าวเปลือกได้ทันทีในวันที่ 1 ต.ค. เพราะในหลักการโครงการรับจําข้าวเปลือกฤดูกาลใหม่ ครม.ได้เห็นชอบหมดแล้ว เว้นเพียงตัวเลขคาดการณ์ปริมาณผลผลิต ซึ่งสามารถอนุมัติย้อนหลังได้ อีกทั้งโรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจําก็สามารถใช้โรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจํานาปรังรอบพิเศษมาดำเนินการเปิดจุดรับจําให้กับเกษตรกรต่อเนื่องได้ทันที

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า มติของกขช.เมื่อวันที่ 21 ก.ย.ที่ผ่านมา ได้อนุมัติให้เพิ่มปริมาณข้าวเปลือกนาปรังรอบพิเศษเพิ่มเติมอีก 3.3 ล้านตัน ภายใต้วงเงิน 4.95 หมื่นล้านบาท ตามข้อเสนอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมผลผลิตข้าวเปลือกนาปรัง 16 ล้านตัน ขณะที่ ผลผลิตข้าวเปลือกปี 2555/56 ปริมาณจะลดลงเหลือประมาณ 34 ล้านตัน จากคาดการณ์เดิม 37 ล้านตัน ซึ่งตามโครงการรับจําข้าวเปลือกรอบใหม่จะยังคงใช้หลักการเดิมคือ รับจําทุกเม็ด ภายใต้วงเงินหมุนเวียนในโครงการฯ 4.05 แสนล้านบาท

ส่วนคืบหน้าการพิจารณาประมวลข่าวสารในโครงการรับจําข้าวปี 2554/55 จำนวน 586,000 ตัน ซึ่งเปิดประมวลเมื่อวันที่ 19 ก.ย.ที่ผ่านมา มีเอกชนร่วมยื่นซอง 9 ราย ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดและคณะอนุกรรมการระบายข้าวที่มีอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นประธานได้เสนอผลการต่อรองให้นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รว.พาณิชย์พิจารณาแล้ว แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ลงนามส่งกลับมาเนื่องจาก รว.พาณิชย์ติดตามนายกรัฐมนตรีสหรัฐอเมริกา ซึ่งผลการประมวลไม่จำเป็นต้องให้ครม.พิจารณาด้วยอีกชั้น เนื่องจากกขช.ได้ขออนุมัติการระบายข้าวไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งกรอบระบายเบื้องต้นระบุให้ระบายผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ตสล.) ประมวลเป็นการทั่วไปและการขายแบบรัฐต่อรัฐ

กระทรวงพาณิชย์รายงานว่า สำหรับโครงการรับจํานาปี 2554/55 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น 142,933 ล้านบาท เกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น 57,291 ล้านบาท จากราคาตลาดข้าวในประเทศสูงขึ้น รวมเกษตรกรได้รับประโยชน์จากการรับจําเพิ่มขึ้น 200,224 ล้านบาท ทั้งนี้การรับจําทำให้รัฐบาลมีข้าวในมือ เพื่อระบายส่งออกตามความต้องการตลาดโลกได้อย่างคล่องตัว ดังนั้น ปริมาณข้าวเปลือก 19.047 ล้านตัน มูลค่าข้าวเปลือก 267,438 ล้านบาท ซึ่งข้าวจำนวนดังกล่าวมีราคาสูงขึ้นทำให้ประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้น 28,320 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมีภาระค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ของประเทศชาติทั้งระบบจากโครงการรับจํา ดังนี้ 1.ภาระค่าใช้จ่ายของการรับจํา แบ่งเป็น เงินทุนหมุนเวียนรับจําข้าว 267,438 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการ

รับจำหน่ายทุกหน่วยงาน 9,919 ล้านบาท รวมภาระค่าใช้จ่ายของการรับจำหน่าย 277,357 ล้านบาท ส่วนผลประโยชน์จากโครงการรับจำหน่าย มูลค่า Stock ข้าวของรัฐ 267,438 ล้านบาท มูลค่าข้าวในประเทศทั้งระบบเพิ่มขึ้น 200,224 ล้านบาท มูลค่าการส่งออกข้าวของประเทศเพิ่มขึ้น 28,320 ล้านบาท รวม 495,928 ล้านบาท

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ทักษิณ ยันสื่อนอกนโยบายจำหน่ายข้าวได้ผล

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวบลูมเบิร์ก ที่ประเทศสิงคโปร์ว่า ควรยืดเวลาโครงการรับจำหน่ายข้าวต่อไปอีกหลายปี สวนกระแสนักวิจารณ์ที่โจมตีว่าเป็นนโยบายที่มีแต่เพิ่มภาระหนี้สินแก่รัฐบาลและบ่อเกิดทุจริต

พ.ต.ท.ทักษิณ กล่าวว่า โครงการจำหน่ายข้าวที่รัฐบาลรับซื้อข้าวจากชาวนาในราคาสูงกว่าราคาตลาด จะให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สูงกว่าต้นทุนโครงการนี้ประมาณ 3 เท่า

"หากเราจัดตั้งกลไกสักสองปีสามปี หลังจากนั้น สิ่งต่างๆก็จะขับเคลื่อนไปตามธรรมชาติ ขณะนี้ราคาข้าวในตลาดโลกกำลังปรับตัวสูงขึ้น" พ.ต.ท.ทักษิณกล่าว

รัฐบาลได้ใช้จ่ายงบประมาณ 9,130 ล้านบาทเพื่อซื้อข้าวเปลือก 18 ล้านตันในราคาสูงกว่าราคาตลาด จากชาวนา 2.45 ล้านคน งบประมาณส่วนนี้อาจเพิ่มขึ้นอีก 405,000 ล้านบาทในปีงบประมาณที่จะเริ่ม 1 ตุลาคม เนื่องจากรัฐบาลมีแผนซื้อข้าว 34 ล้านตัน

พ.ต.ท.ทักษิณ กล่าวว่า เงินที่ใช้ไปไม่ได้สูญเปล่า โครงการนี้จะช่วยให้รัฐบาลมีรายได้เพิ่มขึ้นผ่านการขายข้าวในสต็อก เพิ่มการบริโภคในท้องถิ่น และช่วยให้ประเทศไทยบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติหนี้สินยุโรปได้ เศรษฐกิจภายใน คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 30 ของการขยายตัวของจีดีพี แต่ปัจจุบัน สัดส่วนนี้กำลังเพิ่มขึ้น เพราะประชาชนมีกำลังซื้อ

เศรษฐกิจไทย ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเอเชีย ขยายตัวร้อยละ 4.2 สูงกว่าการคาดการณ์ผ่านผลสำรวจของบลูมเบิร์ก ที่คาดว่าจะโตโดยเฉลี่ย ร้อยละ 3.1 ซึ่งนายอากุม เต็มพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวเมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมาว่า นโยบายจำหน่ายข้าว ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในไตรมาสแรกและไตรมาสสอง

รายงานกระทรวงเกษตรสหรัฐฯระบุว่า นโยบายรับซื้อข้าวของรัฐบาล จะเพิ่มสต็อกข้าวสารจากฤดูเก็บเกี่ยวประจำปี que เริ่มตั้งแต่เดือนหน้าและสถิติที่ 12.1 ล้านตัน และอาจทำให้การส่งออกข้าวของไทยในปีนี้อลดลง 39% มาอยู่ที่ 6.5 ล้านตัน น้อยกว่าอินเดีย และเวียดนาม

แต่พ.ต.ท.ทักษิณ กล่าวว่า รัฐบาลมีข้าวเปลือกอยู่ในมือประมาณ 17 ล้านตัน และข้าวสารในสต็อกประมาณ 4 ล้านตัน การขายให้กับอินเดียเซีย อิรัก และไต้หวัน และประเทศต่างๆในตะวันออกกลางกับแอฟริกา จะช่วยให้ปริมาณข้าวในสต็อกลดลงเรื่อยๆ

"ผมไม่คิดว่าเรามีมากเกินไป เพราะเราทยอยขายออก" อดีตนายกทักษิณกล่าวถึงสต็อกข้าวในปีหน้า

องค์การอาหารและเกษตรสหประชาชาติ ระบุเมื่อสิงหาคมว่า ไทยน่าจะสามารถรั้งตำแหน่งผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกที่ปริมาณ 7 ล้านตันในปีนี้

พ.ต.ท.ทักษิณ กล่าวว่า การส่งออกได้ในระดับนั้น ย่อมแสดงว่า ไทยจะยังเป็นหมายเลขหนึ่งต่อไปแต่ด้วยราคาที่สูงขึ้น หากเราเดินหน้าขายแข่งกับอินเดียขณะที่อีกฝ่ายเริ่มมตราคาลง ผลอาจทำให้ข้าวราคาอยู่ที่ 400 ดอลลาร์ต่อตัน แต่ขณะนี้ ราคาอยู่ที่ตันละ 602 ดอลลาร์ ถือว่าเราไม่มีปัญหา

พ.ต.ท.ทักษิณ กล่าวด้วยว่า รัฐบาลชุดก่อนเอาใจผู้ส่งออก ด้วยการขายข้าวในราคาถูกลง และเรียกร้องให้พวกเขาปรับปรุงตัวในการทำตลาด และว่าประชากรไทย 40% จาก 67 ล้านคนที่ทำนา ต่างพอใจกับนโยบายนี้

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ส.ว. จับโกหกกรมว.พาณิชย์'บิดเบือน ยอดส่งออกข้าว

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา มีนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เป็นประธาน โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นพ.เจตน์ ศิรธานนท์ ส.ว.สรรหา กล่าวว่า กรณีที่กรมว.พาณิชย์ ชี้แจงกระทรวงการพาณิชย์ เรื่องการจำหน่ายข้าว เมื่อวันที่ 17 ก.ย. โดยยืนยันว่า ขณะนี้มีการเปิดแอลซีแล้ว เป็นการขายข้าว ระหว่างรัฐบาลกับหลายประเทศ จำนวน 7.328 ล้านตัน แต่จากการสอบถามผู้ส่งออกหลายรายเชื่อว่า ยังไม่มีการขนส่งสินค้า หรือจองเรือเพื่อการขนส่ง และไม่เชื่อว่า จะขายข้าวได้ถึงกว่า 7 ล้านตัน ตามที่อ้าง จากข้อมูลเพียงมีประเทศเดียวที่ได้ทำสัญญาคือประเทศกีนีจำนวน 2 แสนตัน ส่วนไอวอรีโคสต์ 2.4 แสนตัน อยู่ระหว่างเปิดแอลซี

ส่วนที่เหลืออินโดนีเซีย บังกลาเทศ ฟิลิปปินส์อีกประเทศละ 1 ล้านตัน แต่เป็นเพียงเอ็มโอยู ซึ่งจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้รวมถึงจีน ที่ยังไม่ตอบรับอีก 2 ล้านตัน สรุปคือขายได้เพียง 4.4 แสนตัน

"ตนขอภาวนาให้สิ่งที่กรมว.พาณิชย์พูดเป็นจริงไม่เช่นนั้น จะเป็นการบิดเบือนข้อมูลตัวเลขว่า ขายข้าวได้ และจะเป็นหายนะของประเทศ ที่มีสต็อกท่วมโกดังราคาก็จะตกต่ำไปเรื่อยตามกาลเวลาไม่เกิน 5 ปี ยิ่งขายข้าวตัวเลขขาดทุนยิ่งมากมหาศาล และเมื่อสต็อกปี 54-55 ขายไม่ได้ ก็จะไม่มีการจัดเก็บทำให้ขาดเงินทุนหมุนเวียน ตนจะขอข้อมูลเอกสารศุลกากรการส่งออก และขอรายชื่อว่า ประเทศใดเป็นผู้เปิดแอลซี" นพ.เจตน์ กล่าว

ที่มา ข่าวไทยรัฐออนไลน์

กชช.คงจำหน่ายปี 55/56 วงเงิน 4.05 แสนล.ขงกรม. 25 ก.ย.

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าวแห่งชาติ (กชช.) ว่าที่ประชุมได้ข้อสรุปปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกนาปรังรอบพิเศษทั้งหมดรวมเป็น 16.6 ล้านตัน จากเดิมที่คาดว่าจะมีผลผลิตเป็น 13.3 ล้านตัน ทำให้ต้องขออนุมัติวงเงินเพิ่มอีก 4.95 หมื่นล้านบาท ภายใต้กรอบวงเงินเดิมที่ใช้ในโครงการที่มีอยู่แล้วที่ 2.6 แสนล้านบาท

ส่วนการประเมินผลผลิตปี 2555/56 นาปีคาดว่าจะมี 26 ล้านตัน นาปรัง 11 ล้านตัน แต่เมื่อหักลดลงจากปริมาณข้าวเปลือกนาปรังรอบพิเศษที่เพิ่มขึ้นมา 3 ล้านตัน ทำให้ปีหน้ามีปริมาณข้าวรวมเพียง 34 ล้านตัน ข้าวเปลือก จากเดิมที่คาดว่าจะมีผลผลิตรวมทั้งปี 37 ล้านตัน แต่ที่ประชุมมีมติให้เสนอของบประมาณจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) 4.05 แสนล้านบาทตามกรอบวงเงินเดิมแม้ปริมาณผลผลิตข้าวจะลดลงก็ตาม กำหนดนำผลการประชุมเสนอเข้าที่ประชุมกรม.ในวันที่ 25 ก.ย.นี้

นายบุญทรง กล่าวอีกว่า ในวันที่ 1 ต.ค. นี้จะเปิดตัวการใช้สมุดทะเบียนเกษตรกร นำร่อง 10 จังหวัด เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลว่าเกษตรกรรายนั้นๆ ได้ใช้สิทธิโครงการรับจำนำไปแล้วกี่ครั้ง แต่ละครั้งมีปริมาณเท่าใด เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตว่ามีผลผลิตเพิ่มขึ้นจนผิดสังเกตนำไปสู่การทุจริตหรือไม่ นอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวจะนำไปเชื่อมกับโครงการบัตรเครดิตเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบด้วยตนเองว่าใช้เครดิตไปเท่าใดแล้ว

ด้านนายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะกรรมการระบายข้าว กล่าวว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาสรุป ผลการเปิดช่องประมูลข้าวสารในโครงการรับจำนำข้าว ปี 2554/55 จำนวน 586,000 ตัน ซึ่งเปิดประมูลไป เมื่อวันที่ 19 ก.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งมีบริษัทเอกชนยื่นซองรวม 9 บริษัท เสนอราคาซื้อผ่านเกณฑ์ราคากลางที่รัฐบาลกำหนดได้ทั้งหมด ซึ่งทางคณะอนุกรรมการได้ทำการเจรจาต่อรองราคาแล้ว โดยรวมถือว่าได้ราคาใกล้เคียงกับราคาที่เอกชนเสนอมาในการประมูลครั้งก่อน

ทั้งนี้กรมการค้าต่างประเทศจะเสนอให้ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ กรมว.พาณิชย์ พิจารณานุมัติขายข้าวที่ประมูลครั้งนี้ต่อไป ซึ่งหากมีความเห็นชอบคาดว่าจะสามารถเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดได้ภายในวันที่ 24 ก.ย.นี้ หลังจากนั้นจะออกหนังสือรับรองให้ทั้ง 9 บริษัทมาทำสัญญารับมอบภายใน 10 วันสำหรับ 9 บริษัท ที่เสนอซื้อข้าวในโกดังรัฐบาล ได้แก่ บริษัทเอเซียโกลเด้นไรซ์ จำกัด บริษัท นครหลวงค้าข้าว บริษัท เจียเม้ง จำกัด บริษัท ซี พี

อินเตอร์เทรด และบริษัท แคปปิตัล ซีเรียลส์ จำกัด บริษัทไทยธุรกิจการเกษตร, บริษัทรอยัล ริชชี ไรซ์ จำกัด และบริษัท โสทรอินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ผลิตข้าวตราปิ่นเงิน เป็นต้น

"การเปิดประมูลขายข้าวล็อตต่อไปมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการเปิดประมูลขายในทุกสัปดาห์ หากไม่มีผลกระทบต่อราคาข้าวในประเทศ โดยที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความเห็นชอบในหลักการให้ระบายข้าวได้ไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. นี้ ส่วนการระบายผ่านช่องทาง ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าขณะนี้ ยังไม่เหมาะสม เพราะไม่ส่งผลดีต่อราคาข้าวสำหรับราคาข้าวเฉลี่ยปีนี้จะอยู่ที่ กว่า 670 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน" นายมนัส กล่าว

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

คลังเตรียมพร้อมรองรับจำหน่ายข้าวรอบใหม่

จากกรณีที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ(กขช.) เมื่อวันที่ 21 กันยายน มีข้อสรุปว่าผลผลิตข้าวเปลือกนาปีฤดูกาลใหม่จะลดลงเหลือ 23 ล้านตันจากเดิมเกือบ 26 ล้านตัน เพราะอีก 3.3 ล้านตันมาเข้าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังรอบพิเศษเดือนกันยายนแล้ว ขณะที่ข้าวเปลือกนาปรังปี 2556 จะมีผลผลิต 11 ล้านตัน ส่งผลให้ผลผลิตข้าวเปลือกฤดูกาลใหม่มีจำนวนรวม 34 ล้านตันแต่ยืนยันของเงินงบประมาณเดิมที่ 4.05 แสนล้านบาท หลังจากทีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาและปรับปรุงวงเงินในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกรอบใหม่ปี 2555/56 นั้น

นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า แม้แผนการบริหารจัดการโครงการรับจำนำข้าวรอบใหม่ยังไม่ผ่านการพิจารณาจาก ครม. แต่ สบน.ก็ได้จัดทำแผนบริหารหนี้ล่วงหน้าไว้กรณีรัฐบาลไม่สามารถขายข้าวเดิมได้ก็ต้องกู้เงิน สำหรับการรับจำนำข้าวรอบใหม่ 2555/2556 ทั้งจำนวน โดยความสามารถของกระทรวงการคลังที่จะบริหารจัดการหนี้รับจำนำข้าวได้อยู่ที่ประมาณกว่า 2 แสนล้านบาทเท่านั้น เมื่อต้นเตรียมวงเงินรับจำนำข้าวรอบแรก 1.5 แสนล้านบาทที่เหลือต้องไปแบ่งจากงบลงทุนรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานราชการอื่นๆ อีกหลายหมื่นล้านบาท เช่น โครงการรถไฟฟ้า ซึ่งคาดว่าที่ประชุม ครม.จะพิจารณาในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2555 สำหรับงบประมาณปี 2556 กู้ขาดดุลได้ 20% ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย 2.4 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นวงเงินกู้ขาดดุลทั้งสิ้น 4.8 แสนล้านบาท ที่คลังสามารถค้ำประกันได้

สำหรับแนวทางสำหรับวงเงินกู้โครงการรับจำนำรอบใหม่นั้น นอกจากให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กู้เองแล้วคลังค้ำประกัน หรือให้ ธ.ก.ส. กู้ โดยคลังไม่ค้ำประกันซึ่งไม่เป็นหนี้สาธารณะด้วย แต่ธ.ก.ส.จะมีต้นทุนดอกเบี้ยที่สูงกว่ารัฐบาลค้ำประกันประมาณ 2-3% จากโครงการรับจำนำปี 54/55 ต้นทุนดอกเบี้ยอยู่ที่ 3-4% โดยคาดว่าประมาณเดือนพฤศจิกายน 2555 ถึงมกราคม 2556 จะเริ่มใช้เงินและทยอยกู้ตามช่วงฤดูกาลเพาะปลูก ซึ่งขณะนี้ สบน. ต้องติดตามการระบายข้าวของรัฐบาลก่อน ถ้าขายข้าวได้เงิน 1 แสนล้านบาทจะสามารถเข้ามารับจำนำรอบใหม่ได้ โดยรัฐไม่จำเป็นต้องกู้

"ถ้าหากกู้เงินทุก 1.2 แสนล้านบาทจะมีผลต่อหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 1% คำนวณจีดีพีที่ 12 ล้านล้านบาท จากปัจจุบันหนี้ต่อจีดีพีอยู่ที่ 43% หากภาวะไม่ดีก็จะเป็นภาระรัฐบาลซึ่งทุกคนต้องติดตามสถานการณ์วันต่อวันทั้งสภาพเศรษฐกิจและภูมิอากาศ แต่หากระบายข้าวได้ถือว่าได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย (Win-Win) ไม่น่าเป็นห่วง" นายจักรกฤษณ์ กล่าวและว่า

ขณะที่นายอรุณ เลิศวิไลย์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ในวันพุธที่ 26 กันยายนนี้ ทางกระทรวงการคลังจะแถลงข่าวชี้แจงผลความคืบหน้าโครงการรับจำนำข้าวปี 2554/2555 และแนวทางการดำเนินการรอบใหม่ 2555/2556 ให้เกิดความชัดเจน โดยกรณีที่รัฐบาลจะเดินหน้าโครงการต่อที่ผ่านมารัฐบาลได้เสนอ 2 แนวทางให้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) พิจารณา คือ 1.ต้องคืนเงินสภาพคล่อง 9 หมื่นล้านบาทบวกดอกเบี้ยอีก 6 พันล้านบาท พร้อมเงินชดเชยงบประมาณในการรับจำนำรอบใหม่ และ 2.หากกระทรวงพาณิชย์ระบาย

และขายข้าวได้วงเงินก้อนแรก 3 หมื่นล้านบาทสามารถนำมาทยอยคืน ธ.ก.ส. เพื่อใช้เป็นสภาพคล่องในการรับจำนำรอบใหม่

อนึ่ง ธ.ก.ส. เคยระบุว่าปริมาณข้าวสารในโครงการรับจำนำค่าง ๓ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีจำนวน ๑๐.๖๘ ล้านตัน คิดเป็นวงเงินกว่า ๑ แสนล้านบาท โดยเชื่อว่ารัฐบาลจะสามารถระดมและมีเงินคืนสภาพคล่อง ธ.ก.ส. ได้เพื่อใช้รับจำนำข้าวรอบใหม่ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

พาณิชย์เผย ประมูลข้าวล่าสุด เอกชน 9 ราย เสนอราคาผ่านเกณฑ์ราคากลาง

นายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะกรรมการระบายข้าว เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาสรุป ผลการเปิดซองประมูลข้าวสารในโครงการรับจำนำข้าว ปี ๒๕๕๔/๕๕ จำนวน ๕๘๖,๐๐๐ ตัน ซึ่งเปิดประมูลไป เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทเอกชน ทั้งหมด ๙ บริษัท เสนอราคาซื้อผ่านเกณฑ์ราคากลางที่รัฐบาล กำหนด ซึ่งทางคณะอนุกรรมการได้ทำการเจรจาต่อรองราคาแล้ว โดยรวมถือว่าได้ราคาใกล้เคียงกับราคาที่เอกชนเสนอมาในการประมูลครั้งก่อน

ทั้งนี้ ทางกรมการค้าต่างประเทศจะเสนอให้นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พิจารณา ต่อไป ซึ่งเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่าจะให้ความเห็นชอบในการขายหรือไม่ หากเห็นว่าราคาเหมาะสม ก็อาจจะขาย แต่ตามข้อเท็จจริง ควรจะต้องระบายในราคาที่เหมาะสม และข้าวดังกล่าวมีอายุในการเก็บมา ๑ ปีแล้ว หากระบายออกไปจะเพิ่มพื้นที่เก็บข้าวมากขึ้น ซึ่งคาดว่าเมื่อรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วจะสามารถเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมด ว่า แต่ละบริษัทชนะประมูลหรือไม่และภายในวันจันทร์ ที่ ๒๔ ก.ย.นี้ หลังจากนั้นจะออกหนังสือรับรองให้ทั้ง ๙ บริษัทมาทำสัญญารับมอบภายใน ๑๐ วัน

สำหรับ ๙ บริษัท ที่เสนอซื้อข้าวในโกดังรัฐบาล ได้แก่ บริษัท เอเชียโกลเด้นไรซ์ จำกัด บริษัท นครหลวงค้าข้าว บริษัท เจียเม้ง จำกัด บริษัท ซี พี อินเตอร์เทรด และบริษัท แคปปิตอล ซีเรียลส์ จำกัด บริษัทไทยธุรกิจการเกษตร, บริษัทรอยัล ริชชี ไรซ์ จำกัด และ บริษัท โสธรอินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ผลิตข้าวตราปิ่นเงิน

นายมนัส กล่าวว่า การขายข้าวล็อตนี้ของรัฐบาลเป็นครั้งที่ ๕ ในรอบปีนี้ และ เป็นการขายเฉพาะข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมปทุมธานี ข้าวหอมจังหวัด และปลายข้าวหอม เนื่องจาก ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการซื้อ เพื่อนำมาขายเพื่อบริโภคภายในประเทศ โดยครั้งนี้ไม่มีการขายข้าวขาว ๕% เนื่องจากรัฐบาลต้องการให้ ข้าวขาวที่ขายออกมาเพื่อการส่งออกเท่านั้น และไม่ต้องการให้มีผลต่อราคาข้าวในประเทศ

สำหรับการเปิดประมูลขายข้าวล็อตต่อไปมีความเป็นไปได้ ว่าอาจจะมีการเปิดประมูลขายในทุกสัปดาห์ หากไม่มีผลกระทบต่อราคาข้าวในประเทศ และครั้งต่อไปคงจะมีการประมูลขายข้าวขาว ๕ % อีก และ รัฐบาลได้ให้ความเห็นชอบในหลักการให้ระบายข้าวได้ไปจนถึงวันที่ ๓๑ ธ.ค. นี้ ส่วนการระบายผ่านช่องทาง ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าขณะนี้ ยังไม่เหมาะสม เพราะไม่ส่งผลดีต่อราคาข้าว สำหรับ ราคาข้าว เฉลี่ยปีนี้ จะอยู่ที่ กว่า ๖๗๐ เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน กว่า ๑๐๐ เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา [สำนักข่าวไทย](#)

พ่อค้ารวมหัวกดราคาประมูลข้าวรัฐต่ำกว่าขายส่ง

ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจรายงานหลังคณะทำงานดำเนินการระบายข้าว เปิดซองยื่นประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาลจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกจำนวน ๕๘๖,๐๐๐ ตัน ปรากฏมีบริษัทผู้ค้าข้าวยื่นซองประมูลจำนวน ๑๓ ซอง จาก ๙ บริษัท ซึ่งถือว่า "น้อยมาก" เมื่อเทียบกับการประมูลข้าวก่อนหน้านี้ (๗๕๓,๐๐๐ ตัน) มีผู้เสนอราคาเข้ามาถึง ๔๐ ราย ว่าเกิดจากความกังวลในเรื่องของคุณภาพข้าวในคลังรัฐบาล เนื่องจากข้าวคุณภาพดีได้มีการทยอยขายออกไปก่อนหน้านี้จนหมดไปแล้ว เหลือแต่ข้าวที่คุณภาพต่ำ ทำให้ผู้ซื้อส่วนใหญ่มุ่งซื้อเฉพาะข้าวที่รับจำนำและจัดเก็บไว้ในคลังของตัวเองเป็นหลัก

"วงการค้าข้าวเชื่อกันว่า การขายข้าวในสต็อกรัฐบาลรอบนี้จะขายได้ไม่เกิน 100,000 ตัน และราคาที่ยขายออกไปจะต่ำมากหรือต่ำกว่าการขายข้าวหอมมะลิรอบแรก ซึ่งเสนอซื้อกันถึง 29,800-30,000 บาท/ตัน โดยราคาที่เสนอกันเข้ามาครั้งนี้ไม่น่าเกิน 28,000 บาท/ตัน ขณะที่ราคาข้าวหอมมะลิในตลาดอยู่ที่ 32,000-32,500 ตัน ส่วนต้นทุนราคาปรับจำหน่ายข้าวเปลือกสีเป็นข้าวสารของรัฐบาลอยู่ที่ 34,000-35,000 บาท/ตัน ส่วนข้าวประเภทอื่นที่เหลือหากกระทรวงพาณิชย์ตัดสินใจขายก็คงขายได้ต่ำกว่าราคาตลาด อาทิ ปลายข้าวหอมมะลิ 17,000 บาท ปลายข้าวหอมปทุม 16,500 บาท ข้าวปทุมธานี 26,000 บาท คงไม่มีผู้ค้าข้าวรายใดให้ราคาเกินนี้ เรียกว่าการประมูลรอบนี้จะตัดสินใจขายหรือไม่ขายก็ตายทั้งสองทาง เพราะข้าวเสื่อมสภาพมาก" ผู้ส่งออกข้าวที่เข้าร่วมประมูลรายหนึ่งให้ความเห็น

เป็นที่น่าสังเกตว่า การเปิดประมูลรอบนี้ไม่มีการขายข้าวขาวในสต็อกรัฐบาลออกมาอีก ประกอบกับผู้ส่งออกข้าวต่างทราบดีว่า กระทรวงพาณิชย์กำลังเข้าตาจน เนื่องจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2555/56 ซึ่งประมาณการผลผลิตข้าวเปลือกไว้ถึง 26 ล้านตัน (ข้าวเปลือกนาปี 15 ล้านตัน-ข้าวเปลือกนาปรัง 11 ล้านตัน) นั้นต้องใช้เงินในการรับจำนำสูงถึง 405,000 ล้านบาท ในขณะที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีสภาพคล่องที่จะใช้เงินในโครงการแทรกแซงพืชผลทางการเกษตรในปีหน้าไม่เกิน 150,000 ล้านบาท นั้นหมายถึงรัฐบาลจะต้อง "กู้เงิน" มาให้ ธ.ก.ส. ใช้จำนำข้าวเปลือกปีหน้าถึง 255,000 ล้านบาท ซึ่งจนวนบัดนี้ก็ยังไม่รู้จะไปหาเงินจากที่ไหน ?

"แน่นอนว่ารัฐบาลจะ ต้องกู้เงินมาให้ ธ.ก.ส. รับจำนำข้าวเปลือกในปีหน้า แต่อยากจะกั้น้อยที่สุด ดังนั้นหนทางที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือ เร่งให้กระทรวงพาณิชย์ขายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลที่จำนำไว้ทั้งหมดให้เร็วที่สุด เพื่อนำเงินมาใช้คืน ธ.ก.ส. เป็นทุนในการรับจำนำข้าวครบต่อไป ดังนั้นการประมูลข้าวที่จะเกิดขึ้นรอบต่อไป วงการค้าข้าวต่างคาดเดากันได้ว่า กระทรวงพาณิชย์จำเป็นต้องขายข้าวในราคาขาดทุน ซึ่งขาดทุนในที่นี้หมายถึงขาดทุนในราคาขายส่งปัจจุบัน หรือผู้ค้าข้าวน่าจะได้รับราคาขายต่ำกว่าราคาตลาด จากการประมูลรอบที่ผ่านมาที่กระทรวงพาณิชย์ยึดราคากลางย้อนหลัง 30 วัน และไม่ยอมขายข้าวในสต็อกต่ำกว่าราคาขายส่ง" แหล่งข่าวในวงการค้าข้าวกล่าว

ดังนั้น จึงไม่มีความจำเป็นที่ผู้ค้าข้าวจะต้องเสนอราคาประมูลข้าวรอบนี้ หรือรอบหน้าในราคาสูงหรือใกล้เคียงกับราคาขายส่ง เพราะทราบดีว่าสุดท้ายกระทรวงพาณิชย์จำต้องยอมขายข้าวขาดทุนจากราคาขายส่ง แน่ ๆ ในขณะที่เวลาในการขายข้าวสต็อกรัฐบาลกำลังเหลือน้อยเต็มที เพราะโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2555/56 จะเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคมที่จะถึงนี้แล้ว

ในอีกด้านหนึ่งก็มีการมองกันว่า การขายข้าวสต็อกรัฐบาลในราคา "ต่ำกว่า" ราคาขายส่งในตลาด น่าจะเข้าทางผู้ส่งออกข้าวบางกลุ่มที่ต้องการซื้อข้าวสต็อกรัฐบาลแบบยกลอต ตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากการประมูลข้าวครั้งที่ผ่านมา (28 สิงหาคม 2555) ก็คือ กรณีของบริษัทสยามอินดิกา ยื่นประมูลเสนอซื้อข้าวขาวในราคา "ต่ำกว่า" ราคาขายส่งในตลาดค่อนข้างมาก โดยให้เหตุผลว่า "เป็นการซื้อยกลอต" ซึ่งครั้งนั้นกระทรวงพาณิชย์ไม่ยอมขายข้าวให้

"แต่การประมูลครั้ง ต่อ ๆ ไป ข้อเสนอในการพิจารณาซื้อข้าวยกลอตในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งหมายถึงรัฐบาลจะต้องขายข้าวขาดทุนอย่างมหาศาล (เมื่อเทียบกับราคาปรับจำหน่าย ซึ่งสูงกว่าราคาขายส่งในตลาดมาก) อาจจะได้รับพิจารณาเพราะกระทรวงพาณิชย์ไม่มีทางเลือก หากต้องการที่จะเร่งระบายสต็อกข้าวกว่า 10 ล้านตัน (เพิ่งขายไปได้แค่ 229,500 ตันเท่านั้น) เพื่อรีบนำเงินมาใช้คืน ธ.ก.ส. ตรงนี้ขอให้จับตาดูการตัดสินใจขายข้าวของกระทรวงพาณิชย์ให้ดีก็จะได้รับคำตอบ" แหล่งข่าวกล่าว

ส่วนกรณีมีข่าวออกมาว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) ไปแล้วกว่า 7 ล้านตัน โดยมีกำหนดส่งมอบภายในปีนี้ 1.5-1.8 ล้านตัน แต่ไม่ยอมเปิดเผยรายละเอียดว่า ขายให้ใคร ปริมาณเท่าไร โดยอ้างว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ "ไม่สามารถบอกได้" นั้น ในวงการค้าข้าวไม่มีใครเชื่อว่ารัฐบาลขายข้าว G to G ได้จริง เนื่องจากจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณการส่งออกข้าวในระบบ G to G เข้ามาเลย

"หากรัฐบาลจะส่งออกข้าวให้ได้ 1.5-1.8 ล้านตัน ในเวลา 5 เดือนหลังนับจากเดือนนี้ เท่ากับกระทรวงพาณิชย์จะต้องปรับปรุงคุณภาพข้าวและส่งออกเฉลี่ยเดือนละไม่ต่ำกว่า 300,000 ตัน แต่ยอดส่งออกในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ยังไม่มีใครเห็นว่ามี การส่งออกข้าว G to G ที่ออกข้าวกันมาน่าจะเลื่อนลอย เพราะหากรัฐบาลจะขายข้าวให้กับรัฐบาลต่างประเทศจะต้องลดราคาขายเพื่อแข่งขัน กับข้าวเวียดนาม ซึ่งขายอยู่ที่ราคา 450-500 เหรียญสหรัฐ/ตัน หรือต่ำกว่าราคาข้าวไทยที่รับจำนำไว้เกือบ 800 เหรียญสหรัฐ/ตัน รัฐบาลจะยอมขายขาดทุนมหาศาลแบบนี้หรือไม่" แหล่งข่าวกล่าว

ล่าสุดได้ มีการสอบถามไปยังนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ก็ยืนยันยืนยันว่า กระทรวงพาณิชย์เตรียมจะส่งออกข้าวที่ขายผ่านระบบ G to G ในปีนี้ให้ได้ 1.5-1.8 ล้านตัน และจะทยอยส่งมอบต่อไปในปี 2556 จนครบ 7 ล้านตัน "เรียกได้ว่าผมจะเป็นรัฐบาลที่ทำ G to G สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์"

[ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์](#)

ยิ่งลักษณ์ 'สอบผ่าน' ระบายข้าว

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยถึงการระบายข้าวสารในสต็อกจำนวน 7.5 แสนตัน ในโครงการรับจำนำข้าว ของรัฐบาล ที่ล็อตแรกระบายได้แล้ว 2.4 แสนตันนั้น ถือเป็นความพยายามของรัฐบาล ที่ต้องการแสดงความโปร่งใสให้ได้รับรู้ ว่าขายข้าวได้ราคาเท่าไร กับบริษัทไหนบ้าง แต่หากจะประเมินความพึงพอใจก็บอกว่ายังได้คะแนนไม่เต็ม 100 คะแนน เพราะหากให้โปร่งใสรัฐบาลควรเปิดซองในวันเดียวกับการยื่นซอง ขณะเดียวกันควรจะมีคนกลางหรือสื่อมวลชนเป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์ในการประมูลครั้งนี้ด้วย เพื่อลดข้อครหาว่ารัฐบาลเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนบางราย แต่การประมูลข้าวครั้งนี้ ทุกรูทก็ถือว่าสอบผ่าน

"ส่วนการประมูลรอบใหม่นี้คาดว่าจะมีเอกชนที่เข้าร่วมประมูลข้าวหอมมะลิ เนื่องจากในตลาดยังเป็นที่ต้องการสูง และคาดว่าจะไม่สูงมากกว่าครั้งที่แล้ว เพราะมีกระแสข่าวในวงการค้าข้าวว่าข้าวหอมมะลิที่รัฐบาลจะนำมาเปิดนั้น ไม่ค่อยได้คุณภาพเท่าไร โดยข้าวคุณภาพดีได้ถูกขายแบบลับๆ ให้กับเอกชนไปเกือบหมดแล้ว"

นอกจากนี้ นายชูเกียรติ ยังกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงพาณิชย์ออกมาระบุว่ามีคำสั่งซื้อข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กว่า 7 ล้านตัน มองว่าไม่ค่อยมีความเป็นไปได้ หากมีคำสั่งซื้อมากถึงขนาดนั้น ทางวงการค้าข้าวก็ต้องทราบ เพราะจะต้องมีการจองเรือเพื่อส่งมอบข้าวให้กับรัฐบาลที่ไปขาย

สอดคล้องกับนายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโรงสีข้าวไทย ที่กล่าวว่า เป็นเรื่องดีที่มีการเปิดประมูลแบบโปร่งใส ให้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ขณะเดียวกันให้สอบตก เพราะเป็นการเปิดเผยที่ทำให้ต่างประเทศทราบต้นทุนการซื้อขายแต่ละบริษัทเท่าไร และที่สำคัญรัฐบาลยังระบายน้อยเกินไป ซึ่งมองได้ 2 สาเหตุที่ระบายน้อย เพราะ 1.พ่อค้าคาดว่าอนาคตราคาข้าวจะต่ำและ 2.คุณภาพข้าวในโกดังไม่ดี

"แนวทางที่อยากจะให้รัฐบาล เพื่อไม่ให้กระทบกับราคาตลาดโลก และต่างประเทศไม่ให้ทราบถึงต้นทุน ควรที่จะเสนอขายให้กับสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย เพราะปัจจุบันในตลาดข้าวถุงหาซื้อยาก เพราะข้าวเข้าอยู่ในโครงการทั้งหมด เฉลี่ยปริมาณเดือนละเท่าไรก็แล้วแต่ความต้องการของบริษัท จะทำให้รัฐบาลก็สามารถควบคุมราคาข้าวถุง เพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคได้อีกทางหนึ่งและไม่เชื่อว่ารัฐบาลจะขายข้าวได้จริง น่าจะเป็นข้าวกระแสด่วนเชื่อมากกว่า"

ด้านนายวัลลภ พิชญ์พงศ์ศา รองกรรมการผู้จัดการบริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด ผู้ส่งออกรายใหญ่ติดอันดับท็อปไฟว์ กล่าวว่า ข้าวหอมมะลิ เป็นที่ต้องการในตลาดสูง คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมูลเสนอราคานั้นคงจะไม่น้อยกว่าครั้งก่อนหน้า และทางบริษัทก็มีความสนใจที่จะร่วมประมูลด้วยเช่นกัน นับว่าการประมูลแบบนี้ถือว่ารัฐบาลสอบผ่าน และอยากให้คงรูปแบบนี้ไว้

ขณะที่นายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) ในฐานะประธานคณะกรรมการระบายข้าว กล่าวถึงการขายข้าวก่อนหน้าจำนวน 2.4 แสนตันนั้น จากจำนวน 7.5 แสนตันนั้น นับว่าเป็นการขาย

ข้าวที่ได้ราคาสูงสุด เป็นราคาที่ค่อนข้างดีมาก และครั้งนี้ได้เปิดประมูลระบายข้าวอีก 5.8 แสนตัน กำหนดให้เอกชนยื่นเสนอราคาวันที่ 19 กันยายนนี้ ข้าวที่เปิดประมูลครั้งนี้ มีทั้งข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวหอมจังหวัด ข้าวปทุมธานี ข้าวเหนียวขาว 10% ปลายข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ปลายข้าวหอมจังหวัด และปลายข้าวปทุมธานี ตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 โดยใช้เงื่อนไขเดียวกันกับการประมูลครั้งที่ผ่านๆ มา ซึ่งผู้ประมูลสามารถใช้สิทธิดูสภาพข้าวสารได้

"สำหรับในส่วนข้าวขาว 5% นั้นทางกรมการค้าไม่ได้ออกมาจำหน่าย เพราะวันจะกระทบกับราคาในตลาดโลก และมองว่าช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่รัฐบาลจะระบายข้าวออกมา เพราะผลผลิตออกมาน้อย และความต้องการในประเทศสูง คาดว่าจะได้ราคาดีไม่แพ้ครั้งที่แล้ว ส่วนในการเจรจาต่อรองราคากับผู้เสนอราคาที่อยู่ในเกณฑ์ราคาเท่านั้น"

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

จำนำเฉียด 1 ล้านล้าน. 'อัย' ยื่นผู้ตรวจสอบ 'บุญทรง'

เมื่อวันที่ 20 กันยายน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่นักวิชาการจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกโครงการรับจำนำข้าว มีเช่นนั้นจะฟ้องศาลรัฐธรรมนูญว่า วัตถุประสงค์ของโครงการรับจำนำข้าว เป็นโครงการที่ต้องการดูแลรายได้ของเกษตรกรในเรื่องของราคาข้าว โดยไม่ได้ทำเพื่อแสวงหากำไร และไม่มีเจตนาที่จะขายแข่งกับภาคเอกชน

เมื่อถามว่ายินยันที่จะเดินหน้าโครงการต่อหรือไม่ น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวว่า เนื่องจากเป็นนโยบายที่รัฐบาลแถลงไว้ต่อรัฐสภา แต่ข้อห่วงใยข้อติติงต่างๆ ยินดีที่จะรับไปปรับปรุงในครั้งหน้า ทั้งนี้ ได้ฝากข้อห่วงใยของแต่ละหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจากการที่มีการตรวจสอบได้แจ้งกับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์แล้ว เพื่อให้คณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นรูปแบบที่ดีขึ้น และลดข้อห่วงใยต่างๆ ลงไป และลดข้อห่วงใยต่างๆ ลงไป

ส่วนที่ภาคเอกชนเดือดร้อนจากโครงการรับจำนำข้าว นั้น ภาคเอกชนสามารถมาประมูลซื้อได้ และมีสิทธิ์ในการเข้าไปซื้อตรงกับเกษตรกรได้อยู่แล้ว ดังนั้นต้องอยู่ที่ราคาที่เป็นพอใจมากกว่า ซึ่งคงต้องทำความเข้าใจ และลงไปดูแล ในส่วนภาคเอกชนว่ามีปัญหาอะไรบ้าง อย่างไรก็ตามคงไม่สามารถมีนโยบายเดียวที่จะตอบโต้กับทุกๆ คนได้ แต่วันนี้เกษตรกรเหมือนเป็นสันหลังของประเทศ เป็นคนส่วนมากที่จะต้องได้รับการดูแล

ด้านนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ รวม.การคลัง ปฏิเสธที่จะชี้แจงเกี่ยวกับ กรณีการใช้เงินในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลปี ฤกษ์การผลิต 2554/55 เพิ่มขึ้นสูงถึง 5.17 แสนล้านบาท จากที่ตั้งเป้าไว้เดิมไม่เกิน 3.5 แสนล้านบาท โดยอ้างว่าต้องรีบเดิน ทางไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 18 ก.ย.ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ ได้ให้ความเห็นในที่ประชุมเรื่องการจำนำข้าวรอบใหม่ (ฤกษ์การผลิตที่ 2555/56) ของรัฐบาล ที่ตั้งเป้า 16 ล้านตัน และต้องใช้เงิน 4.05 แสนล้านบาท เป็นเรื่องที่ควรทบทวนให้รอบคอบเพราะการรับจำนำข้าวในปีแรกของรัฐบาล ในส่วนของข้าวนาปี ฤกษ์การผลิต 2554/55 และนาปรัง ฤกษ์การผลิต 2555 ใช้เงินสูงถึง 5.17 แสนล้านบาท หากต้องกู้เงินรับจำนำรอบใหม่อีกจะทำให้ภาระรัฐบาลสูงถึง 9.34 แสนล้านบาท

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รวม.พาณิชย์ เปิดเผยว่า วันที่ 21 ก.ย.นี้ จะเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) เพื่อพิจารณาทบทวนตัวเลขปริมาณผลผลิตข้าวในโครงการรับปริมาณผลผลิตข้าวในโครงการรับจำนำข้าว ทั้งในส่วนผลผลิตข้าวนาปรังรองพิเศษที่จะรับจำนำข้าวเปลือกจนถึงสิ้นเดือน ก.ย. หลังจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอเพิ่มปริมาณรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังรองพิเศษจาก 2 ล้านตัน มาเป็น 3.1 ล้านตัน และ

ผลผลิตข้าวเปลือกนาปีที่จะเข้าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกฤดูกาล 2555/56 ว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นหรือลดน้อยลง จากที่คาดการณ์ไว้ 25 ล้านตันอย่างไร ซึ่งอาจต้องมีการปรับตัวเลขวงเงินหมุนเวียนรับจำนำ 4.05 แสนล้านบาทด้วย ทั้งนี้ เมื่อได้ข้อสรุปจากที่ประชุม กชช. จะนัดติดตั้งกล่าวเสนอต่อที่ประชุม ครม.ภายในวันที่ 25 ก.ย. เพื่อให้ทันต่อการเปิดโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีฤดูกาลใหม่ที่จะเริ่มในวันที่ 1 ต.ค.นี้ รวมทั้งได้มีการปรับหลักเกณฑ์การป้องกันการทุจริตโครงการรับจำนำปีนี้แล้ว หากมีการสวมสิทธิ์ทางเกษตรกรและโรงสีจะต้องรับผิดชอบและมีความผิดตามกฎหมาย ส่วนกรณีที่มีเกษตรกรและโรงสีทุจริตในโครงการฤดูกาล 2554/55 ได้ส่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการแล้ว

"ผมไม่กังวลกับการที่นักวิชาการออกมาต่อต้านโครงการนี้ เพราะไม่มีประเด็นไหนที่ขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยระบบการค้าข้าวในตลาดยังคงทำงานปกติ ไม่ได้มีการกีดกันการค้าแต่อย่างใด" นายบุญทรงระบุ

นายบรรยง พงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า อยากถามกลับไปยังนักวิชาการนิดว่าเคยทำวิจัยเรื่องข้าวจริงจังหรือไม่ก่อนที่จะมากล่าวหาภาครัฐ และไม่ใช่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ เหตุใดถึงไม่ไปถามความเห็นเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ ถึงแม้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการรับจำนำข้าว เช่น ผู้ส่งออกข้าว จะมีการฟ้องร้องภาครัฐ ก็ต้องพิสูจน์ว่าโครงการรับจำนำข้าว ออกข้าว จะมีการฟ้องร้องภาครัฐ ก็ต้องพิสูจน์ว่าโครงการรับจำนำข้าว ทำให้ระบบการค้าของเอกชนเสียหายหรือแข่งขันไม่ได้จริงๆ นอกจากนี้ ไม่ควรจะมีมองประเด็นกำไรหรือขาดทุน เพราะโครงการมุ่งเน้นการช่วยเหลือเกษตรกร

ขณะที่ นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.การคลัง ได้ยื่นคำร้องขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบนายบุญทรง กรณีโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล โดยผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องไว้แล้วก่อนที่ประชุมจะได้มอบหมายให้นายศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบงานของกระทรวงพาณิชย์ แต่หากนายศรีราชาต้องการความเห็นจากตน ก็พร้อมให้ความร่วมมือ แต่ในขณะนี้เรื่องยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ตนไม่สามารถไปก้าวล่วงอำนาจในการพิจารณาได้

ที่มา ไทยโพสต์

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-20 ก.ย. 2555 มีจำนวน 341,001 ตัน มูลค่า 149.148 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-20 ก.ย. 2555 มีจำนวนรวม 5.436 ล้านตัน มูลค่า 2.41 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณลดลง 4.1% และมูลค่าลดลง 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่ส่งออกได้ 5.67 ล้านตัน มูลค่า 2.708 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB) ทั้งนี้ในช่วง 8 เดือนแรก ผู้ส่งออกได้ทำสัญญาขายข้าวไปแล้วรวม 6.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทางด้านสถานการณ์ราคาข้าวส่งออกของเวียดนามราคาอยู่ในระดับทรงตัวเนื่องจากในช่วงนี้ยังคงมีการส่งมอบข้าวในผู้ซื้ออย่างต่อเนื่อง ขณะที่ผู้ส่งออกบางส่วนได้มีการทำสัญญาขายข้าวให้ผู้ซื้อจากแอฟริกาแต่ปริมาณไม่มาก ทั้งนี้ข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ระดับ 455 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB (Saigon Port) จากระดับ 455-465 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ระดับ 425 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB จากระดับ 425-435 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เมื่อสัปดาห์ก่อน

ที่มา Riceonline.com

กัมพูชา

การส่งออกข้าวในช่วง ม.ค.-ส.ค. ของปีนี้ มีปริมาณ 106,000 ตัน เนื่องจากตลาดยุโรปมีการนำเข้าลดลง ขณะเดียวกันก็มีการค้าผ่านแนวชายแดนมากขึ้น โดยคาดว่าจะมีการส่งข้าวผ่านชายแดนไทย เป็นข้าวขาวประมาณ 300,000 ตัน และข้าวเปลือกประมาณ 400,000 ตัน นอกจากนี้ยังมีข้าวที่ผู้ค้าข้าวได้ซื้อจากเวียดนามแล้วส่งผ่านชายแดนกัมพูชาอีกประมาณ 400,000 ตัน ด้วย

ที่มา Livericeindex.com

เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (The state-run Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corp.) ประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าวในวันที่ 15 ต.ค. นี้ เป็นจำนวนรวม 73,633 ตัน โดยกำหนดโควตาสำหรับข้าวที่มีแหล่งกำเนิดจากสหรัฐจำนวน 20,050 ตัน (ข้าวสารเมล็ดกลาง) กำหนดส่งมอบภายในเดือน ก.พ. 2556 และส่วนที่เหลืออีก 53,583 ตัน (ข้าวกล้องเมล็ดกลาง และเมล็ดสั้น) ไม่ได้ระบุแหล่งที่มา (Global quota) กำหนดส่งมอบภายในเดือน ธ.ค. 2555

ที่มา Riceonline.com

จีน

มีรายงานว่า ในช่วงครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย.) จีนได้นำเข้าข้าวประมาณ 1.1 ล้านตัน โดยนำเข้าจากประเทศเวียดนามประมาณ 800,000 ตัน จากประเทศปากีสถานประมาณ 280,000 ตัน และเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการซื้อข้าวจากปากีสถานอีกประมาณ 60,000 ตัน ด้วย

ประธานสมาคมภาคธุรกิจพืชแห่งชาติจีน (CAGS) เปิดเผยในที่ประชุมซึ่งจัดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวของจีนยังคงขยายตัวในอัตราที่สูงแม้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงก็ตาม ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยพืชแห่งชาติและส่งเสริมการพัฒนาเกษตร

ในที่ประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ข้าวแห่งชาติ นายไปตั้งข้อสังเกตว่าตลาดข้าวในประเทศมีเสถียรภาพมาตั้งแต่ต้นปีนี้ โดยมีภาวะอุปสงค์และอุปทานที่สมดุล

ที่มา Livericeindex.com

อินเดีย

สถานการณ์ราคาข้าวส่งออกของอินเดียปรับตัวสูงขึ้นจากการที่มีความต้องการข้าวจากประเทศในแถบแอฟริกาสำหรับส่งมอบในเดือน ต.ค. โดยราคาข้าวขาวไปได้ปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 15-20 เหรียญสหรัฐต่อตัน มาอยู่ที่ 395-445 เหรียญสหรัฐต่อตัน อย่างไรก็ตามในช่วงนี้อินเดียกำลังประสบปัญหาด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิต เนื่องจากเป็นช่วงฤดูมรสุมซึ่งจะทำให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้มีความชื้นมากทำให้คุณภาพข้าวลดลง

ขณะที่ในช่วงเวลานี้ อินเดียยังคงประสบปัญหาด้านลอจิสติกส์ ทำให้การส่งมอบล่าช้า โดยที่ท่าเรือ KAKINADA ในขณะนี้ สามารถส่งมอบข้าวได้วันละ 585 ตัน และยังมีเรือเข้าคิวรอรับมอบข้าวอีกประมาณ 539,000 ตัน วงการคาดการณ์ว่าการที่ผลผลิตธัญพืชฤดูใหม่ที่จะออกสู่ตลาดในเร็ว ๆ นี้ จะยิ่งทำให้เกิดปัญหาการส่งมอบมากขึ้น

รัฐบาลอินเดียจะระบายสต็อกธัญพืชซึ่งมีทั้งข้าวและข้าวสาลีออกสู่ตลาดในประเทศ (the open market) ประมาณ 10 ล้านตัน เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อด้านอาหาร (The annual Consumer Price Inflation; CPI) ซึ่งเมื่อเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา ได้ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 10% โดยรัฐบาลคาดหวังว่าการระบายสต็อกธัญพืชออกมาโดยผ่านองค์การอาหารแห่งชาติ (the Food Corporation of India; FCI) จะช่วยทำให้สถานการณ์ดีขึ้น

ทั้งนี้ในช่วง 4 เดือนนับจากนี้รัฐบาลจะระบายสต็อกธัญพืชออกมาประมาณ 2.5 ล้านตัน ในราคาประมาณ 400 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดประมาณ 30%

อย่างไรก็ตามผู้ค้าข้าวแสดงความกังวลว่า อาจมีผู้ค้าข้าวบางส่วนกระทำการกักตุนข้าวที่รัฐบาลระบายออกมา เพราะไม่มีกฎเกณฑ์ควบคุม โดยในช่วงที่ผ่านมาการระบายข้าวผ่านช่องทางนี้มักสร้างผลกำไรให้แก่ผู้ค้าข้าวที่มีความชำนาญในเรื่องนี้

กระทรวงเกษตร (The Ministry of Agriculture) รายงานความคืบหน้าของการเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตหลักโดยขณะนี้มีการเพาะปลูกข้าวแล้ว 228 ล้านไร่ (ณ วันที่ 21 ก.ย.) ซึ่งมากกว่าพื้นที่เพาะปลูกในระดับปกติประมาณ 1.7% (ระดับปกติคือในช่วงเวลานี้ของทุกปีจะมีพื้นที่เพาะปลูกแล้วประมาณ 224 ล้านไร่) อย่างไรก็ตามหากเทียบกับพื้นที่เพาะปลูกในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งมีการเพาะปลูก 238 ล้านไร่ พื้นที่เพาะปลูกในปีนี้จะต่ำกว่าปีที่แล้วประมาณ 4%

ทางการคาดว่าในฤดูการผลิตหลัก (Kharif (main crop) rice) ของปีการผลิต 2012/13 จะมีผลผลิตข้าวประมาณ 85.6 ล้านตัน ลดลง 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 91.5 ล้านตันของปีที่แล้ว เพราะในช่วงต้นฤดูเพาะปลูกมีปัญหาฝนตกล่าช้ากว่ากำหนด

ที่มา Riceonline.com

